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ในการแกไขปญหาจราจรของโครงการ

เพื่อพิจารณารูปแบบทางเลือก

(การประชุมกลุ�มย�อยครั้งที่ 1)(การประชุมกลุ�มย�อยครั้งที่ 1)

สรุปผลสรุปผล
ในการแกไขปญหาจราจรของโครงการ

โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุง และแกไขปญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34
ชวงจุดตัดทางหลวงพ�เศษหมายเลข 9   จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุร�
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุง และแกไขปญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34

สวนที่ 1-

กรมทางหลวงจัดการประชุมเพ�่อพ�จารณารูปแบบทางเล�อกในการแก�ไขป�ญหาจราจรของโครงการ (การประชุมกลุ�มย�อยครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบ

ปรับปรุงและแก�ไขป�ญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช�วงจ�ดตัดทางหลวงพ�เศษหมายเลข 9-จ�ดตัดทางเล�่ยงเมืองชลบุร� ส�วนที่ 1 พ�้นที่ อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 29 พฤศจ�กายน 2562 ณ ห�องประชุมเทศบาลตำบลบางสมัคร ผู�เข�าร�วมการประชุมประกอบด�วย ผู�แทนจากองค�กรปกครอง

ส�วนท�องถิ�น ผู�นำชุมชน ผู�ประกอบการ ประชาชนที่สนใจในโครงการ ผู�แทนจากกรมทางหลวง และบร�ษัทที่ปร�กษา จำนวนรวม 49 คน โดยมีประเด็น
ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะจากผู�เข�าร�วมประชุมสรุปได�ดังนี้

บร�ษัท เอเช�่ยน เอ็นจ�เนียร�่ง คอนซัลแตนส จำกัดดำเนินการศึกษาโดย

ดานว�ศวกรรม : นายศราวุธ เกียรติพาณิชย
ดานการมีสวนรวมของประชาชน : นางสาวมยุร� ภัทรชัยยาคุปต
โทรศัพท : 0-2636-7510  โทรสาร : 0-2236-6094

ดานสิ�งแวดลอม : นายนคร ศร�ธิวงค
โทรศัพท : 0-2115-6314

บร�ษัท เอเช�่ยน เอ็นจ�เนียร�่ง คอนซัลแตนส จำกัดบร�ษัท เอเช�่ยน เอ็นจ�เนียร�่ง คอนซัลแตนส จำกัดบร�ษัท เอเช�่ยน เอ็นจ�เนียร�่ง คอนซัลแตนส จำกัดดำเนินการศึกษาโดย

ดูสรุปประเด็นขอคิดเห็นของการประชุมในพ��นท่ีอ่ืน ไดท่ี www.doh-highway34-section1.com

1. จดุกลบัรถไมเ่พียงพอ ยงัขาดสะพานกลบัรถเกือกม้าขาออก (ไปชลบรีุ) ปัจจบุนั รถที�ออกจาก
 ทางฝั� งเทศบาลตําบลบางสมัครต้องใช้จุดกลบัรถระดบัพื �น ซึ�งอันตรายมากเพราะไม่มี
 ช่องจอดรอเลี �ยวกลบัรถ จึงเสนอให้ก่อสร้างสะพานกลบัรถเกือกม้าทิศทางขาออก อีก 1
 สะพาน บริเวณหน้า บริษัท ชาร์ป (ประมาณ กม.37+200)

2. สะพานกลบัรถเกือกม้า กม.34+650 สําหรับกลบัรถขาออก (บริเวณทางเข้าวดัเกาะแก้ว)
 เมื�อกลบัรถแล้ว ทางลงของสะพานอยู่เลยตลาดนําไทยมาแล้วหรือยงั เพราะหากลงจาก
 สะพานเกือกม้าแล้วต้องผ่านตลาดนําไทยก็จะมีปัญหารถติดอีก

3. เสนอให้ออกแบบสะพานกลบัรถขาออก (ไปชลบุรี) ให้กลบัรถร่วมกับทางขึ �นทางพิเศษ
 บรูพาวิถีเนื�องจากเหน็วา่การก่อสร้างสะพานเกือกม้าจะทําให้การจราจรตดิขดัมาก

4. ระยะเร่งดว่น ขอให้กรมทางหลวงติดตั �งป้ายเตือน เครื�องหมายจราจร ไฟสญัญาณจราจร
 และ ตีเส้นแบง่ชอ่งจราจรให้ชดัเจน เพื�อลดอนัตรายและโอกาสเกิดอบุตัเิหตบุริเวณจดุกลบัรถ
 ระดบัพื �น

5. บริเวณข้างทางฝั� งขาออก หน้า บริษัท สหยูเนี�ยน เป็นทางระบายนํ �าแบบเปิด มีปัญหา
 นํ �าท่วมขงั จึงขอเสนอให้ออกแบบวางท่อระบายนํ �า คสล. ตั �งแต่หน้าบริษัท ไทคอน ผ่าน
 บริษัท สหยูเนี�ยน และไปลงคลองวงัขื�อ (หรือคลองต้นโพธิ�) ที�หน้าบริษัท ชาร์ป รวมถึง
 ปรับปรุงให้เป็นทางเท้าให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

6. การระบายนํ �าข้างทางฝั�งขาเข้า จากปากทางเข้าเทศบาลตําบลบางสมคัร มีปัญหานํ �าทว่ม
 ตั �งแต่บริเวณปั�ม Shell ห้างดโูฮม บริษัท ไทยตาบชิู (Thai Tabuchi Electric) กบับริเวณ
 ก่อนถึงคลองวงัขื�อ (หรือคลองต้นโพธิ�) ซึ�งไม่มีท่อและทางระบายนํ �าตนัก็ปัญหานํ �าท่วม
 เช่นกนั จึงขอเสนอให้แก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยการออกแบบวางท่อระบายนํ �า คสล. ยาว
 ตลอดให้นํ �าไหลไปลงคลองวงัขื�อได้

7. นอกจากจะออกแบบวางท่อระบายนํ �า คสล. แล้ว ขอให้มีการขุดลอกคลองด้วย เพราะ
 ปัจจุบนัคลองสาธารณะต่างๆ ตื �นเขินมาก เกรงว่านํ �าจากท่อระบายนํ �าอาจไม่สามารถ
 ระบายลงคลองได้
 

9. ปัญหาการจราจรตดิขดัในพื �นที�ตําบลพิมพา เกิดจากมีรถเข้าออกนิคมฯ เวลโกร์วจํานวนมาก
 และวิ�งผ่านถนนในตําบลพิมพา (ฉช.2004) จึงเสนอให้ออกแบบก่อสร้างทางยกระดบั
 เชื�อมเข้าออกนิคมฯ เพื�อเร่งระบายรถ

10. แนวคิดก่อสร้างทางยกระดับเชื�อมทางเข้าออกนิคมฯ โดยตรงกับถนนเทพรัตน หากมี
 โครงการ/ออกแบบทางยกระดบั และมีตวัเลขคา่ก่อสร้างออกมาแล้ว ทางนิคมฯ คงต้องมีการ
 หารือกบัผู้บริหารของการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยและผู้ประกอบการภายในนิคมฯ
 ทั �งหมด 150 โรงงาน ถึงงบประมาณในการก่อสร้างทางยกระดบั ซึ�งอาจมีความเป็นไปได้
 ในการดําเนินโครงการก่อสร้างตอ่ไป

11. เสนอให้ก่อสร้างทางยกระดบัจากถนนเส้นพิมพา (ฉช.2004) เชื�อมถนนเทพรัตนในทิศทาง
 เลี �ยวขวาเข้ากรุงเทพฯ เพราะจะช่วยแก้ไขปัญหารถติดช่วงบริเวณแยกพิมพาตอ่เนื�องหน้า
 นิคมฯ เวลโกร์วได้ดีกว่าการก่อสร้างทางยกระดบัเชื�อมเข้าออกโดยตรงกบันิคมฯ เวลโกร์ว
 เนื�องจากรถที�ออกจากนิคมฯ หากต้องการเลี �ยวขวาเข้ากรุงเทพฯ สามารถไปใช้เกือกม้าที�อยู่
 ไม่ไกลจากหน้านิคมฯ ได้ ส่วนรถที�ออกจากถนนเส้นพิมพาก็จะสามารถขึ �นทางยกระดบั
 เลี �ยวขวาเข้ากรุงเทพฯ ได้โดยตรง โดยที�ไมต้่องผา่นหน้านิคมฯ เวลโกร์ว ซึ�งจะทําให้เกิดสภาพ
 การจราจรแออดัและรถตดิได้

12. การปรับปรุงจดุกลบัรถใต้สะพานข้ามคลองหอมศีล (กม.35+478) ผู้ เข้าร่วมประชมุเหน็ด้วย
 โดยขอให้ทําป้ายบอกทางกลบัรถใต้สะพานให้ชดัเจน

13. เสนอให้พิจารณาเพิ�มการออกแบบปรับปรุงจุดกลบัรถใต้สะพานข้ามคลองบางพลีน้อย

8. บริเวณ กม.38+000 ซึ�งที�ปรึกษาเสนอออกแบบก่อสร้างสะพานกลบัรถเกือกม้า (ขาออก)
 ขอให้เปลี�ยนเป็นก่อสร้างสะพานลอยที�ให้มอเตอร์ไซค์ใช้ข้ามได้ด้วยแทน เพื�อให้มอเตอร์ไซค์
 ใช้กลบัรถและลดปัญหามอเตอร์ไซค์ขี�ย้อนศร

14. ขอให้แขวงทางหลวงสมทุรปราการกวดขนัห้ามไมใ่ห้มีการตั �งร้านขายของริมทาง โดยเฉพาะ
 บริเวณใกล้แยกพิมพา เนื�องจากตอนเช้ามีรถจอดซื �อของริมทางยิ�งทําให้การจราจรติดขดั
 มากขึ �น

15. ขอให้ติดตั �งป้ายบอกเส้นทางขนาดใหญ่ก่อนถึงทางเข้าถนนเส้นพิมพา (ฉช.2004) ให้
 ผู้ ใช้ทางเห็นชดัเจนวา่ถนนเส้นพิมพาสามารถใช้เป็นเส้นทางลดัไปเขตประเวศและจงัหวดั
 ฉะเชิงเทราได้ โดยปัจจบุนัด้านในของถนนเส้นนี �กว้างและสะดวกมาก หากผู้ใช้ทางสว่นหนึ�ง
 เลี�ยงมาใช้ถนนเส้นพิมพาในการเดินทางไปจงัหวดัฉะเชิงเทรา ก็จะช่วยแบ่งเบาปริมาณ
 จราจรบนถนนเทพรัตนได้

ปัญหานํ �าท่วมและการระบายนํ �า

ปัญหาการจราจรตดิขัดบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว

การปรับปรุงจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง

สะพานลอยมอเตอร์ไซค์ข้าม

ความเหน็อื�นๆ

สะพานกลับรถเกือกม้า


